

Wayout 005

รวมท่อน?

กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ

สายลมแห่งอีหม่าน...



ชาวต้นไม้...

บทนำ

ว่ากันว่า โรคเบื่ออาหารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนรวยที่มีอาหารกินกันอย่างสมบูรณ์ ส่วนคนจนๆ ที่มีรายได้เลี้ยงชีพแบบหาเช้ากินค่ำมักไม่มีโอกาสเบื่ออาหาร พวกเขาคงไม่มีอาหารเยอะพอจนสามารถสร้างความเบื่อหน่ายกับมันได้

ฮิกมะฮฺ¹ หนึ่งแห่งการถือศีลอดคือ นอกจากเพื่อให้คนรวยได้รับรู้ถึงความหิวโหยของคนจนแล้ว ยังเป็นการเยียวยาการเบื่ออาหารได้อย่างคาดไม่ถึง

ลองซิคริบ ไม่ว่าคนรวยคนไหนเบื่ออาหาร รอมฎอน²นี้แนะนำให้ถือศีลอดดู แล้วจะรู้ว่าอาหารที่กินกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายทุกวันนั้นมันไม่นำมาเป็นอย่างที่คิด เมื่อถึงเวลาละศีลอดผมเชื่อว่าทุกคนจะประจักษ์ถึงความปิติกับอาหารค่ำแรก

นี่คือความสุขหนึ่งที่อัลลอฮฺได้สัญญาไว้ บรรดาผู้เคยถือศีลอดจะรู้ดีที่สุดว่าความสุขในช่วงเวลาที่ละศีลอดนั้นเป็นอย่างไร

มาถึงความสุขที่สอง ความสุขซึ่งอัลลอฮฺได้เก็บไว้เป็นความลับยังไม่เคยเผยให้ใครรู้ว่าจะสุขอย่างไร จนกว่าเขา (ผู้ถือศีลอด) ได้กลับไปพบอัลลอฮฺ ﷻ อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนแล้วว่าจะเข้มข้นขนาดไหน ความสุขก็จะเข้มข้นตามอัตราส่วน

หลายคนรอมฎอนผ่านไปปีแล้วปีเล่า แต่กลับไม่ได้อะไรจากรอมฎอนเลยนอกจากคำสาปแช่งจากท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ซึ่งครั้งหนึ่งท่านได้ขึ้นมิมบร์แล้วกล่าว อามีน (สามครั้ง) เป็นการขอให้อัลลอฮฺตอบรับดุอาอ์ที่มะลาอิกะฮฺขอสามประการ บุคคลหนึ่งในสามที่ถูกสาปแช่งคือ ผู้ที่รอม

1 “ฮิกมะฮฺ” แปลว่า “วิทยปัญญา” คือเหตุผลอันแยบยลของการกระทำต่างๆ

ฎอนผ่านมาแต่เขากลับไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ ﷻ

พิจารณาตัวเองละกันว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่? มาเริ่มเข้าคำถามกันเลยดีกว่า

1. ทำไมต้องถือศีลอด?

เป็นคำถามที่ทุกคนควรถามตนเองก่อนการถือศีลอดมากที่สุด และควรมีคำตอบที่ชัดเจน เพราะมีอะไรมากกว่าแค่กับคนเหม่อลอยเดินอยู่กลางถนน ไม่รู้ว่าตนกำลังเดินไปไหน รู้แต่ว่าต้องเดิน..เดิน..และเดิน..

ไม่ว่าคุณจะมีคำตอบแล้วหรือไม่ และคำตอบนั้นจะดีเพียงไร พึงทราบเถิดว่าคำตอบนั้นๆ คุณต้องนำไปตอบกับอัลลอฮฺพระเจ้าของคุณในวันกิยามะฮฺ

หากจะลองถามผมดูบ้างว่ามีคำตอบอย่างไร? ผมก็จะตอบ แต่ก่อนตอบขอสมมุติดูเล่นๆ ว่า ...

สมมุติให้คุณและผมเป็นนักเรียน นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน มีครูเป็นผู้สอน ทำยคาบครูให้การบ้าน ให้ไปทำที่บ้าน แต่เราไม่เข้าใจโจทย์ คำถามว่าครูต้องการอะไรกันแน่ เราจึงเริ่มเถียงกัน ผมว่าอย่าง คุณว่าอย่าง สุดท้ายตกลงกันว่าเราจะไปถามครู?

ใช่แล้วครับ..กับการถือศีลอดที่ถูกบัญญัติโดยอัลลอฮฺ ﷻ เราในฐานะบ่าวก็จำเป็นต้องกลับไปถามอัลลอฮฺว่า ต้องการให้บ่าวถือศีลอดเพื่ออะไร?

สรรพสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสร้างมามีเหตุผลอันที่ใด ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺบัญญัติใช้ให้มนุษย์ปฏิบัติตามย่อมมีเหตุผลอันที่นั่น และแน่นอนมันต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลด้วย ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะค้นพบเหตุผลเหล่านี้ได้มากน้อย คมชัด ตื้นลึก หนาบางเพียงใด

เหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮ์ บอกไว้ในซูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮ์ อายะฮ์
ที่ 183 ความว่า

**“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดได้ถูกบัญญัติมาให้
พวกเจ้า ดังเช่นที่เคยถูกบัญญัติให้แก่ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้า
มาแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรง”**

ส่วนเหตุผลอื่นๆ ที่เหลือมักยกมกลับมาที่ข้อนี้ทั้งนั้น

๑. ทำไมต้องอดอาหารเฉพาะช่วงกลางวัน?

นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ ผมหมายถึงการที่พระองค์ได้ให้เรา
เรารู้จักกลางวันกลางคืนและความแตกต่างของมันทั้งสอง เพราะมีเช่นนั้น
แล้วหากโลกใบนี้มีแต่กลางวัน (หรือมีแต่กลางคืน) มุสลิมก็ไม่สามารถถือ
ศีลอด (และละหมาด) ได้

เมื่อมุสลิมไม่สามารถถือศีลอด ก็ประหนึ่งว่าหนทางแห่งความ
ยำเกรงต่อพระเจ้าได้ถูกตัดไป (ตามเหตุผลของการถือศีลอดข้อ ๑) สุดท้าย
หากมนุษย์ไม่เป็นผู้ยำเกรง เขาก็จะเป็นผู้ทรยศ และบั้นปลายของผู้ทรยศ
นั่นคือไฟนรก

นี่คือความเมตตาแรก

อีกความเมตตาที่สัมผัสได้ หากอัลลอฮ์กำหนดให้ถือศีลอดเฉพาะ
ช่วงกลางวันมนุษย์ก็จะไม่ได้บทเรียนอะไร เพราะกลางวันส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ได้กินอยู่แล้ว หรือหากพระองค์กำหนดให้ถือศีลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
ก็ยิ่งลำบากใหญ่ เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอ

อัลลอฮ์บัญชาให้มุสลิมถือศีลอดเฉพาะกลางวันเพื่อให้มนุษย์
ได้อดทนต่อการทดสอบ และให้ละศีลอดตอนกลางคืนเพื่อให้มนุษย์
ขอขอบคุณต่อความโปรดปราน ...

3. ทำไมอัลลอฮ์ต้องตอบแทนการถือศีลอดด้วยพระองค์เอง?

ความจริงแล้ววิบาตะสุทุกประเภทอัลลอฮ์คือผู้ตอบแทนป่าวของพระองค์เพียงผู้เดียวอยู่แล้ว เพียงแต่การถือศีลอด มะลาอิกะฮ์บันทึกความดีไม่ต้องทำหน้าที่ และปริมาณความดีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ทราบว่าจะได้สิบเท่าจนถึงเจ็ดร้อยเท่าเหมือนความดีประเภทอื่นๆ

ถามว่า ทำไมเวลาใครที่ต้องการเซอร์ไพรส์คนรักด้วยการมอบของขวัญให้ต้องห่อกระดาษอย่างดี? แล้วทำไมต้องเป็นผู้ให้ด้วยตนเอง? ของขวัญเหมือนกันจะฝากคนอื่นไปให้โดยไม่ต้องห่อกระดาษไม่ได้หรือ? คำตอบคือก็ได้เหมือนกัน แต่คุณค่าทางความรู้สึกของผู้รับย่อมแตกต่าง แม้จะเป็นสิ่งของชนิดเดียวกัน

ประการหนึ่งคือ ผู้รับคงมีความรู้สึกตื่นเต้น เพราะไม่รู้ว่าจะข้างในกระดาษห่อของขวัญนั้นมีอะไร สร้างความสนใจใคร่รู้และการอยากได้มันมาครอบครอง

ประการที่สอง ได้แก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้ให้ของขวัญได้ให้เกียรติแก่เราด้วยการเป็นผู้มอบของขวัญด้วยตัวเอง

ความหมายของการตอบแทน ณ ที่อัลลอฮ์ในการถือศีลอดคงคล้ายๆ กันนี้ (สำหรับอัลลอฮ์นั้นมีตัวอย่างที่เหมาะสมและสูงส่งกว่า)

จินตนาการเถิดครับ คุณได้อุดอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดทั้งวันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ ทั้งที่คุณจะแอบกินแอบดื่มที่ไหนก็ได้ ใครจะรู้ แต่คุณเลือกที่จะอดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง การกระทำเช่นนี้คุณคิดว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนคุณอย่างไร? เท่าไหร่? และขนาดไหน?

ถ้าเลิกจินตนาการแล้วบอกครับ จะบอกบ้างว่า รางวัล ณ ที่อัลลอฮ์นั้นกว้างขวาง สูงส่ง และยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณคิด

4. ทำไมต้องถือศีลอดตามแบบท่านนบี ﷺ ?

ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีกาเฟรคนใดถูกบังคับให้นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้บังคับหมู่ชนผู้ใดนอกจากเขาจะยอมรับต่อศาสนาอิสลามด้วยตัวเอง อิสลามอนุญาตให้นำเสนออิสลามด้วยสันติวิธีจนผู้ปฏิเสธศรัทธายอมจำนน

อัลลอฮฺ ﷻ ได้ห้ามปรามการขู่บังคับผู้อื่นให้เข้ารับอิสลามไว้ว่า

“ไม่มีการบังคับใดๆ (ให้นับถือ) ในศาสนาอิสลาม แน่แน่นอน ความถูกต้องนั้นได้เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความผิด” ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 256

และอัลลอฮฺยังยืนยันถึงการประจักษ์แจ้งแห่งัจธรรมแก่มวลมนุษย์อีกด้วย พระองค์กล่าวว่า

“เปล่าเลย มุขนุญนั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง” ซูเราะฮฺอัลกียามะฮฺ อายะฮฺ 14

ทุกคนมีสิทธิเลือกได้ว่าตนเองจะศรัทธาหรือปฏิเสธ ต้องการทางนำอันถูกต้องเที่ยงตรงหรือความหลงผิด อยากอยู่กับแสงสว่างหรือความมืดมิด

ซึ่งหากใครปฏิเสธ อิสลามก็ไม่บังคับให้เขาต้องปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามใดๆ ในศาสนา แต่หากใครคนใดเลือกการศรัทธา หมายถึงเขาได้ตัดสินใจแล้วว่า ชีวิตนี้ทั้งชีวิตเขาพร้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮฺ ﷻ จะปฏิบัติตามทุกคำสั่งใช้ และหลีกเลี่ยงทุกคำสั่งห้ามของพระองค์

จึงไม่มีทางเลือกในการดำเนินชีวิตของเขา นอกจากการปฏิบัติตามบัญญัติที่อัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์สั่งใช้ให้ปฏิบัติ และออกห่างจากการกระทำที่อัลลอฮฺและร่อซูลห้าม

การถือศีลอดนับเป็นบัญญัติศาสนาหนึ่งที่มุสลิมถูกบัญชาจาก

พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นมุสลิมจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามผู้ที่พระเจ้าได้บัญชาให้เขา เป็นแบบอย่างแห่งบัญญัตินี้ นั่นคือ ท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ

รักอัลลอฮฺ เดินตามนบี อัลลอฮฺรัก

5. ทำไมต้องล่าช้าในอาหารบูโอรและริบละศีลอด?

มีเหตุผลทางการแพทย์กล่าวยืนยันเกี่ยวกับการอดอาหารเพื่อ สุขภาพว่า ให้อดอาหารตั้งแต่ช่วงก่อนแสงอรุณจริงขึ้น จนกระทั่งดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ถ้าต้องการให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกายมากที่สุด อย่ายืดให้นาน หรือหัดให้สั้นกว่านี้

ผมเชื่อคำยืนยันนี้ครับว่าจะเกิดผลดีต่อร่างกาย แต่เชื่อหลังจาก ความเชื่อแรกที่อัลลอฮฺได้ยืนยันไว้ก่อนแล้วว่า

“และจงกิน และดื่ม จนกระทั่งเส้นขาว (แสงสว่างของรุ่งอรุณ) จะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำ (ความมืดของกลางคืน)” ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 187

อยากบอกให้วงการแพทย์ทราบว่า หลังจากที่พวกคุณค้นพบว่าการถือศีลอด (อดอาหารเพื่อสุขภาพ) เป็นผลดีต่อร่างกายแล้ว มุสลิมก็ค้นพบเช่นกันว่าการค้นพบของพวกคุณนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพจิต (วิญญาณ) ของพวกเราอีกด้วย

คุณหม้อาจกล่าวว่า อัลกุรอานกล่าวไว้ตรงกับที่เราค้นพบ แต่เราไม่สามารถโกหกได้ว่า ที่จริงแล้วคุณหม้อต่างหากที่กำลังค้นพบ สัจธรรมตรงตามและสอดคล้องกับอัลกุรอาน

6. ทำไมต้องละศีลอดด้วยอินทผลัม?

ตอบมาก่อนข้างหลายคำถาม ข้อนี้อธิบายตอบ ไม่ใช่เพราะเหนียวตอบ แต่หากต้องการตอบ คงต้องนำคำตอบทางการแพทย์มาอ้างอิง ซึ่งไม่ชำนาญตอบ จึงรบกวนทุกท่านร่วมกันหาคำตอบให้ตัวเอง พบคำตอบแล้วควรรนำเผยแพร่ต่อ

ก่อนจะแยกย้ายไปหาคำตอบ ก็ขอฝากคำพูดสั้นๆ ของอาจารย์ท่านหนึ่งไว้อ่านกัน คำพูดของอาจารย์ขณะบรรยายตอนหนึ่งความว่า

“พวกเราพยายามถือศีลอดตามอย่างท่านนบี ซึ่งหลายคนประสบความสำเร็จ แต่ที่น่าเสียดาย เวลาละศีลอดน้อยคนนักที่จะละศีลอดตามอย่างท่านนบี...”

เข้าใจว่าการละศีลอดตามท่านนบีอาจารย์คงไม่ได้หมายความว่าเพียงให้เริ่มด้วยอินทผลัมเท่านั้น

7. ทำไมอัลกุรอานต้องถูกประทานมาในเดือนรอมฎอน?

ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไม แต่ที่ทราบคือ อัลกุรอานเป็นธรรมนูญและรัฐธรรมนูญของชีวิตมุสลิม อัลกุรอานไม่ใช่เพียงคำพูดที่อ่านแล้วจะได้สิบลผลบุญทุกตัวอักษร อัลกุรอานไม่ใช่ของขลังที่มีไว้ประดับบ้าน ป้องกันชัยฏอนเข้าบ้าน อัลกุรอานไม่ใช่แค่หนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้ในพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนา

แต่อัลกุรอานคือ วิถีชีวิตของมนุษย์ ครอบคลุมทุกอย่างก้าวแห่งชีวิตไม่ว่าจะแง่มุมไหน รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ดาราศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์ทั้งหลาย

เมื่อรอมฎอนเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งประหนึ่งเป็นการเตือนสติบรรดามุสลิมให้ระลึกถึงสถานะอันสูงส่งของอัลกุรอาน

ไม่ลองใช้อัลกุรอานเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างล่ะครับ เหล่าซอฮาบะฮ์เคยใช้อัลกุรอานเล่มเดียวกันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกนี้มาแล้ว

ท่านอับดุลลอฮ์ อิบน์มุสออบกล่าวว่า “แท้จริงการท่องจำอัลกุรอานนั้นยากสำหรับพวกเรา แต่การปฏิบัติตามอัลกุรอานนั้นง่ายสำหรับเรา ส่วนชนรุ่นหลังการท่องจำอัลกุรอานนั้นง่ายสำหรับพวกเขา แต่การปฏิบัติตามอัลกุรอานนั้นยากสำหรับเขา”

8. ทำไมรอมฎอนไม่ถูกกำหนดให้มีตลอดทั้งปี?

เหตุผลข้อนี้ (และทุกข้อ) ต้องขอบอกว่า อัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดี รู้ละเอียด และรู้สึกที่สุด ว่าทำไมพระองค์จึงกำหนดให้รอมฎอนมีเฉพาะเดือนรอมฎอน ไม่ให้รอมฎอนมีตลอดทั้งปี? มุสลิมจะได้รับโบนัสกันทั้งปี ไม่ใช่แค่เดือนเดียว

แต่นั้นเป็นเพียงความเข้าใจของเราเพียงผิวเผิน

มุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง มีทางเลือกเดียวคือ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามโดยไม่ต้องสงสัยหรือรอเหตุผลใดๆ มายืนยันถึงความเหมาะสม แม้การหาเหตุผลจะไม่ใช่ที่ต้องห้ามก็ตาม

ก่อนฟังเหตุผล คุณผู้อ่านต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า การตอบแทนของอัลลอฮ์ต่อบ่าวผู้ภักดินั้นเป็นเรื่องเร้นลับ ไม่มีบุคคลใดที่ยังมีชีวิตอยู่รับรู้ได้ว่า คุณภาพและปริมาณการตอบแทนด้วยความสุขที่อัลลอฮ์จะประทานให้หลังความตายนั้นเป็นอย่างไร?

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนจากการละหมาด อ่านอัลกุรอาน ซิกรุลลอฮ์ การทำความดีต่อเพื่อนบ้าน การขจัดเศษแก้ว เศษไม้ออกจากทางเดิน หรือแม้แต่หนึ่งความดีของทุกเท่าที่อย่างก้าวไปละหมาดที่มีสลียิต เราก็มีอาจทราบได้ว่า 1 ความดีมีมูลค่าขนาดไหน? แต่อย่างน้อยผมก็เชื่อว่ามันต้องเป็น 1 ความดีที่เราคาดไม่ถึงอย่างแน่นอน

เราอาจจินตนาการว่า อัลลอฮฺจะตอบแทนการถือศีลอดแก่บ่าวไว้สูงและมากแล้ว บางที่การจินตนาการของเราอาจไปไม่ถึงเพียง ๓ ความดีที่อัลลอฮฺจะตอบแทนด้วยซ้ำ

สรุปได้ว่าในแง่ของการตอบแทนผลบุญความดีต่างๆ นั้นเรายกเรื่องนี้ให้เป็นสิทธิแห่งอัลลอฮฺ ﷻ เราเชื่อเพียงว่าอัลลอฮฺได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดในไว้ให้ปวงบ่าวผู้กตัญญู

ส่วนฮิกมะฮฺหรือเคล็ดลับที่เราได้จากการที่รอมฎอนมีเพียงเดือนเดียวจาก 12 เดือนนั้น เหตุผลหนึ่งก็เพราะเราจะได้ข้มักเข้มนั้นในอิบาดะฮฺให้มากยิ่งขึ้นๆ ในเดือนรอมฎอน ส่วนอีก 11 เดือนที่เหลือเราก็จะได้ระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นๆ ในการตกไปทำความชั่ว

อีกทั้งการมาเยือนนานๆ ครั้งของรอมฎอนยังเพิ่มความถวิลหาให้แก่บ่าวผู้ศรัทธาอีกด้วย

9. ทำไมต้องห้ามทำความชั่วในเดือนรอมฎอน?

คำถามนี้ค่อนข้างคลุมเครือ อาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ว่า ศาสนาอิสลามห้ามทำความชั่วเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงเดือนทุกเดือนนั้นแหละที่ห้ามทำความชั่ว

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถือโอกาสเอาเดือนรอมฎอนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต

พร้อมๆ กับขอแสดงความเสียใจกับหลายคนที่ถือโอกาสเอาการจากไปของรอมฎอนกลับไปทำตัวเหลวไหลไร้สาระเช่นเดิม

รอมฎอนคือช่วงชีวิตหนึ่งที่ประเสริฐสุดของมุสลิม แต่ต้องไม่ลืมด้วยว่า อัลลอฮฺหาได้ตอบแทนการงานของเราเฉพาะเดือนรอมฎอนไม่ หากแต่ทุกช่วงชีวิตของเรานั้นแหละที่ต้องถูกสอบสวน

เพราะฉะนั้น จึงให้อัลลอฮ์คือพระเจ้าของคุณทั้งในเดือน
รอมฎอนและเดือนอื่นๆ เกิด

10. ทำไมต้องเอี๊ยะติกาฟช่วง 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอน?

หลักการหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่ดีของนักกิจกรรมเมื่ออาชีพคือ
เมื่อจบกิจกรรมแล้วควรทำให้ผู้เล่นกิจกรรมเกิดอารมณ์ค้างแบบไม่อยาก
เลิก ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้เล่นกิจกรรมรู้สึกประทับใจจนยากแก่การลืมเลือน
อยากกลับไปเล่นใหม่อีกครั้ง

ในหนึ่งปี มุสลิมต้องอยู่กับการล่อลวงของชัยตอนมารร้ายตลอด
11 เดือน พอเข้าเดือนรอมฎอน ชัยตอนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวน มุสลิม
เริ่มมีความสุขในการทำอิบาดะฮ์ พร้อมกับได้ลิ้มรสชาติความหอมหวานของ
อีหม่านที่ละเล็กละน้อยผ่านวันผ่านคืน จนกระทั่งเข้าสู่สิบคืนสุดท้ายมี
บัญญัติการเอี๊ยะติกาฟช่วยเพิ่มทวีคูณความสุขขึ้นไปอีก

และสุดท้าย จุดไคลแม็กซ์อยู่ที่คืนอันทรงเกียรติ ลัยละตุลก็อดร
ซึ่งอยู่ในช่วงคืนคี่ของเดือนรอมฎอน และมีทัศนะ (ที่อ่อนหลักฐาน) ว่า
คืนนั้นอาจอยู่ในคืนที่ 27 ซึ่งเกือบท้ายสุดของรอมฎอน

จากรอมฎอนไปแบบไม่อยากจากแบบนี้ เชื่อเถอะครับ ในใจ
ของผู้ที่มีความผูกพันกับรอมฎอนย่อมอยากกลับไปพบรอมฎอน
อีกครั้งเป็นแน่

11. ทำไมต้องญัตตอน?

เพราะเป็นการนับเดือนทางจันทรคติ นั่นเป็นเหตุผลธรรมดาๆ ซึ่ง
หมายความว่า หากศาสนาใช้การนับเดือนแบบสุริยคติเราก็ไม่ต้องดูเดือน
ให้นับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แทน แต่ศาสนาอิสลามมีหลักเกณฑ์

ตามจันทร์คติ ดังนั้น อิสลามจึงใช้ให้ดูเดือน และห้ามการดูดวง (อาทิตย)

ผมไม่ขอแสดงความเห็นในประเด็นความขัดแย้งทุกวันนี้ะครับ เพียงแต่อยากบอกว่า ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความบริสุทธิ์ใจเข้าหากัน เจรจากัน

แม้การดูเดือนจะเป็นบัญญัติที่สำคัญทางศาสนา แต่ศาสนาก็ไม่ได้บัญญัติไว้เฉพาะการดูเดือน ยังมีความเป็นพี่น้อง ความรักความหวังดี การให้เกียรติระหว่างกัน และ ฯลฯ อีกด้วย

ลองหาข้อที่รับสิ่งไหนที่เห็นตรงกันว่าเป็นอิสลาม แสวงกันเข้าใจ จุตร่วมนี้ ส่วนจุดต่างที่เห็นไม่ตรงกัน (แต่เราคิดว่าของเราถูกต้อง) ก็ควร สงวนและยื่นหยัดไว้เพราะนั่นคือศาสนาของเรา

อิสลามเข้มแข็งและสูงส่งเสมอครับ มุสลิมต่างหากที่ยังอ่อนแอ และต้อยต่ำอยู่

12. ทำไมต้องมีวันตรุษอีดิลฟิฏรี?

วันตรุษอีดิลฟิฏรี เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันแห่งการกินและดื่ม วันรื่นเริงของมุสลิมหลังจากได้ถือศีลอดเพื่อพระเจ้าของเขามานานนับเดือน ซึ่งวันนี้มีทั้งความเหมือนและแตกต่างกับวันต่างๆ ในเดือนรอมฎอน

ความแตกต่างระหว่างวันตรุษอีดิลฟิฏรีกับวันต่างๆ ในรอมฎอน คือ วันตรุษอีดิลฟิฏรีเป็นวันที่มุสลิมต้องกินต้องดื่ม (ห้ามถือศีลอด) ส่วนที่เหมือนกับวันต่างๆ ในรอมฎอนคือ วันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่พวกเขาเหล่ามุสลิม จะกินและดื่มเพื่อพระเจ้าของพวกเขา เหมือนที่พวกเขาเคยงดกินดื่มช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อพระเจ้ามาแล้ว

เหมือนกำลังจะบอกกลายเป็นให้ประชาคมโลกรับรู้ “ตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมามีพวกเราชาวมุสลิมได้พร้อมใจกันอดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อพระเจ้าของเรา และวันนี้พวกเรากำลังพร้อมใจกันกินและดื่มเพื่อ

พระเจ้าของพวกเราอีกครั้ง

“ประชาคมโลกเอ๋ย จงประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเถิด
พระองค์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรา”

วันตรุษอีดิ้ลฟิฏริคือวันที่มุสลิมได้ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของ
อัลลอฮฺ ตะอาลา มุสลิมต่างตักบิร แซ่สร้องสดุดีและสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวแห่งสากลโลก ไม่มี
ภาคีใดๆ มาเทียบเคียงพระองค์

มีเพื่อนคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่า เขาได้พบกับเพื่อนต่างศาสนิก

“หิวข้าววะ” เลยโดนเพื่อนต่อว่า

“อะไรกันที่เดือนรอมฎอนเอ็งอดข้าวอดน้ำได้เป็นวันๆ ไม่เห็นบ่น
ซักอะะ นี่แค่ครึ่งชั่วโมงอดทนไม่ได้เชียวหรือ?”

เพื่อนผมบอกว่าจริงด้วย ทำไมเราอดอาหารได้ทั้งวันในเดือน
รอมฎอน กับแค่ไม่ถึงชั่วโมงอดทนไม่ได้เชียวหรือ? นั่นคือมุมมองหนึ่งที่
เพื่อนผมได้แง่คิดจากคำตักเตือนของเพื่อนต่างศาสนิก

แต่ผมมีอีกหนึ่งมุมมอง

เห็นว่าเพื่อนต่างศาสนิกคนนั้นสมควรได้แง่คิดเช่นกัน อย่างน้อย
ก็ต้องคิดแล้วว่า เอ...เพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนอดทนอดกลั้นอะไรมากมาย
นี่ ในเดือนรอมฎอนทำไมสามารถอดข้าวอดน้ำได้เป็นวัน วันละหลายๆ
ชั่วโมง? รอมฎอนมีอะไรพิเศษหรือจึงทำให้มุสลิมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้?

 ชาวต้นไม้...

...และ...

สายลมแห่งอิหม่าน

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย
การถือศีลอดได้ถูกบัญญัติมาให้พวกเจ้า
ดังเช่นที่เคยถูกบัญญัติให้แก่ประชาชาติก่อนหน้า
พวกเจ้ามาแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรง”

(อัลบะเกาะเราะฮ์ : 183)

“เดือนรอมฎอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมา
ในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจน
เกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริง
กับความเท็จ ดังนั้น ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว
ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง
ก็จงถือใช้ในวันอื่นแทน อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวก
แก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้า
และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วน ซึ่งจำนวนวัน
(ของเดือนรอมฎอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกร
แต่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้า
และเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ”

(อัลบะเกาะเราะฮ์ : 185)

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
และไม่สงวนลิขสิทธิ์หากเป็นการคัดลอกเพื่อการเผยแพร่แต่ให้ระบุที่มา

รอมฎอน-ทำไม?

1. ทำไมต้องถือศีลอด?
2. ทำไมต้องอดอาหารเฉพาะช่วงกลางวัน?
3. ทำไมอัลลอฮ์ต้องตอบแทนการถือศีลอดด้วยพระองค์เอง?
4. ทำไมต้องถือศีลอดตามแบบท่านนบี?
5. ทำไมต้องล่าช้าในอาหารฟุฮรและริบละศีลอด?
6. ทำไมต้องละศีลอดด้วยอินทผลัม?
7. ทำไมอัลกุรอานต้องถูกประทานมาในเดือนรอมฎอน?
8. ทำไมรอมฎอนไม่ถูกกำหนดให้มีทั้งปี?
9. ทำไมต้องห้ามทำความชั่วในเดือนรอมฎอน?
10. ทำไมต้องเจียะติกาฟช่วง 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอน?
11. ทำไมต้องดูเดือน?
12. ทำไมต้องมีวันตรุษอีดีลฟิฏรี?

ติดต่อเรา...

08-6655-6733 bangji@gmail.com, unussorn@hotmail.com

สนับสนุนกิจกรรมของเรา...

ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน : สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต,
บัญชีเลขที่ : 475-0-02215-2, ชื่อบัญชี : นายอนันตนา เพ็ญบุญลือ (เพื่อชาวดันไม้)

มีอะไรอีก...ในอิสลาม

www.islaminside.com, www.muslimthai.com